



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง

ที่ ๓๓ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู
และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาง

.....

เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ และ ๒๘๐ ได้กำหนดให้มีประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประมวลจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง ประกอบด้วย

๑. นางวิภา คำแก้ว	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอรวิชัยกัญญา สุนา	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง	กรรมการ
๓. นายสำรวย เมฆสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. นางสาวอิฐฐารมณ บัวลอย	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๕. นางชลิตา สิทธิกันต์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๖. นายอนันต์ศักดิ์ วงศ์สุวรรณ	เจ้าพนักงานป้องกันฯ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการ จัดทำประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวางมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑ ควบคุม กำกับ ส่งเสริม และให้คำแนะนำปรึกษาตอบคำถามตามแนวประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม และการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง

๒ สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ในองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวางในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์การลงโทษ เพื่อฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงและมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว

๓ ให้คณะกรรมการจริยธรรม หรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอำนาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง กรมหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วนบริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนโดยบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

๔ เรียกผู้กล่าวหาหรือข้าราชการของหน่วยนี้ มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

๕ พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ในองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง

/เมื่อได้...

เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สิ้นสุด

๖ ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณี que เห็นว่าเรื่องหนึ่งเรื่องสำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗ คู่คุ้มครอง ข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมที่ตรงไปตรงมามีให้ผู้บังคับบัญชาให้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้นดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้หรือตามที่ปรากฏการณ์แผ่นดินมอบหมาย

๘ ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้หรือตามที่ปรากฏการณ์แผ่นดินมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ 

(นายสมหวน ลาวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง